
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
   วันพฤหั สบดีที่  ๓ ๐  กรกฎ าคม  ๒๕ ๖๓  เวลา ๐๙ .๓๐  นาฬิ กา ณ  ห้ องป ระชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา      
   ๑.๑ .๑  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคเพื่ อไทย  
ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง สถานการณ์แหล่งอบายมุข ปัญหาการรับส่วย และปัญหาผู้มีอิทธิพล 
บ่อนเล็ก (บ่อนผ้าถุง) ในประเทศไทย ถามนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดภารกิจ 
จึงไม่ได้มาตอบกระทู้ถาม ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ถาม เพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี 
ตอบเป็นเอกสารกลับมา 
   เนื่องจากมีบ่อนการพนันกระจายไปทั่วในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
ทั้งในชุมชนและใกล้โรงเรียน รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามบ่อนการพนัน หรือมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวอย่างไรบ้าง และรัฐบาลทราบหรือไม่ว่ามีการจัดตั้งตู้ม้า ตู้สล็อต และบ่อนการพนัน อยู่ใกล้สถานศึกษา 
ซึ่งอบายมุขเหล่านี้ถือเป็นการมอมเมาเยาวชน เหตุใดจึงปล่อยให้มีบ่อนการพนันเหล่านี้ เกิดขึ้น โดยไม่มี 
การด าเนินการจับกุม ตลอดจนมีผู้ที่มีอิทธิพลเรียกเก็บส่วยจากแหล่งอบายมุขดังกล่าวด้วย จึงขอเรียนถาม
นายกรัฐมนตรีว่ามีนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ขอให้นายกรัฐมนตรีออกมาตรการและนโยบายในการ
จัดการอย่างเด็ดขาด และแนวทางในการแก้ไขกฎหมายให้เป็น ไปอย่างถูกต้องเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว 
ให้หมดสิ้น 
 

   ๑.๑.๒ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้
ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืน ๆ  
ในประเทศ ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
   ขอเรียนถามว่ารัฐบาลมีแผนการจัดการหรือพิมพ์เขียวในการแก้ไขปัญหาน้ า 
ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรบ้าง และปัญหาการขาดแคลนน้ าในขณะนี้ รัฐบาล 
มีวิธีการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างไร 
   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าว
ขอบคุณสมาชิกฯ ผู้ตั้งกระทู้ถามและตอบชี้แจงว่า พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๒๐ จังหวัด มีพ้ืนที่ภาค
เกษตรรวมทั้งสิ้นกว่า  ๗๐ ล้านไร่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวรัฐบาลมีความเห็นใจเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่ต้นทุนน้ า
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เรามีไม่เพียงพอ จึงต้องเร่งจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม และในอนาคตเมื่อได้รับงบประมาณ จะมีการสร้างอ่าง 
เก็บน้ าเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีพ้ืนที่เก็บกักน้ าให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ
เกษตรกรในขณะนี้คือ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน  
เพ่ือบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งการวางแผนในอนาคตนั้น จะให้ความรู้แก่
เกษตรกรท าอาชีพทดแทนในรูปแบบของการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งนี ้ในฐานะสมาชิกฯ ทีม่ีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในพ้ืนที่และทราบปัญหาดี อย่างไรก็ตาม ขอให้สมาชิกฯ ผู้ ท าหน้าที่ตัวแทนของประชาชนในฐานะ 
ที่เป็นคนในพ้ืนที่ร่วมกันเสนอความคิดเห็นมายังรัฐบาลเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไข เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ซี่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีรัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ด้วย 
 

   ๑.๑.๓ นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทูถ้าม 
   อาสาสมัครสาธารณสุข คือ กลุ่มจิตอาสา ที่ไม่มีค่าตอบแทน แต่ท างานด้วยใจ  
เริ่มตั้งแต่สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม. จ านวน
เดือนละ ๖๐๐ บาท เพ่ือเป็นสินน้ าใจให้กับ อสม. และสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการปรับ
ค่าตอบแทนเป็นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตกเบิก ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-๑๙ อสม. มีบทบาทอย่างมากในการช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างหนัก  
และในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา สมาชิกฯ ได้มีการหารือเพ่ือขอให้ปรับเพ่ิมค่าตอบแทน อสม.  
เป็น ๑ ,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๙ เดือน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มดังกล่าว แต่เหตุใดจากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงมีมติปรับลดการจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม. จากเดิมได้ก าหนด
ไว้ ๑๙ เดือน ลดเหลือเพียง ๗ เดือน พร้อมสอบถามว่า ภายหลังจาก ๑๙ เดือนแล้ว รัฐบาลจะมีแผนในการ
ปรับอัตราค่าตอบแทนเป็นเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ได้หรือไม ่
    นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ผู้ตั้งกระทู้ และได้ตอบชี้แจงว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเฉพาะกิจ 
ในกรณีการต่อสู้กับโรคโควิด-๑๙ ของ อสม. นั้น ได้รับ ๑๙ เดือน แต่ใน ๗ เดือนแรก จะเปลี่ยนจากใช้เงิน
งบประมาณเงินกู้เป็นงบประมาณกลางแทน โดยขั้นต้นจะจ่าย ๗ เดือนแรกก่อน โดย ๔ เดือนแรก คือ  
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงินตกเบิกจ านวน ๒,๐๐๐ บาท จากนั้นจะด าเนินการ
จัดหาเงินงบประมาณเพ่ือมาจ่ายให้  อสม. ในส่วนที่เหลืออีก ๓ เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ เดือนละ ๕๐๐ บาท ส่วนอีก ๑๒ เดือนที่เหลือ จะเร่งด าเนินการจ่ายให้ภายใต้วงเงิน
งบประมาณกลางอย่างเร่งด่วนต่อไป อย่างไรก็ตามแผนการปรับเพ่ิมค่าตอบแทนนั้นเป็นเรื่องที่พรรคการเมือง
ต่าง ๆ จะต้องท าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนช่วงหาเสียง ทั้งนี้ หลังจากผ่าน ๑๙ เดือนไปแล้ว อสม.  
จะกลับสู่สภาพปกติคือ การท างานด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน 
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   ๑.๑.๔ นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้
ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การด าเนินการตามข้อเรียกร้องและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ปกป้องและป้องกัน  
ผู้ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   จากการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน กลุ่มผู้ชุมนุมมี  
๔ กลุ่ม และมีตัวตนที่ชัดเจน จากการชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม จนมีการขยายเป็นวงกว้างจ านวน ๔๐ 
กว่าจังหวัด ลักษณะการชุมนุมคือนัดชุมนุมชั่วคราว (แฟลชม๊อบ) และที่น่ากังวลคือ มีการคุกคามผู้ชุมนุม  
มีการปิดกั้นสื่อไม่ให้น าเสนอข่าว ปิดกั้นสถานที่ไม่ให้ใช้สถานที่ในการชุมนุม ตลอดจนมีการแฝงตัวเข้าไป 
ในกลุ่มผู้ชุมนุม จัดเวทีย่อยมีการยกป้ายที่มีการล่วงเกินสถาบัน มีการน าประเด็นสถาบันมาโจมตีผู้ชุมนุม 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้รัฐบาลมีแนวทางและมาตรการในการยับยั้งการคุกคามประชาชน และป้องกัน
ความรุนแรงมิให้เกิดการปะทะกันของผู้ชุมนุมอย่างไร รัฐบาลต้องระมัดระวังและหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพ่ือมิให้
เกิดความรุนแรง  ต้องหาคนที่อยู่เบื้องหลังการปลุกปั่นเพ่ือให้เกิดการปะทะกัน รัฐบาลต้องด าเนินการหาตัวคน
ที่อยู่เบื้องหลังให้ได้ แนวทางในการปกป้องผู้ชุมนุมมีอย่างไรบ้าง และเอกสารที่มีการน ามาเผยแพร่ที่เป็นไปใน
แนวทางสลายการชุมนุม เป็นนโยบายของใคร เหตุใดจึงมีหนังสือจับกุมคุมขังแกนน านักศึกษาทั้ง ๕ คน  
ออกมาตามท่ีปรากฏในสื่อต่าง ๆ 
   พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณ 
สมาชิกฯ ผู้ตั้งกระทู้ถามและตอบชี้แจงในประเด็นการดูแลความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมชุมและแนวทาง 
การป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกัน ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเพ่ือให้เกิด 
ความสงบเรียบร้อยและไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยท าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนเรื่องการจราจร พร้อมได้เน้นย้ า 
ให้เจ้าหน้าที่ฯ มีความอดทนที่จะชี้แจงถึงแนวทางและข้อห้ามต่าง ๆ มิให้เกิดความวุ่นวาย โดยต้องมี 
การก าหนดแนวทางการดูแลและมาตรการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมายและไม่กระทบต่อ
ประชาชน ส่วนประเด็นที่มีผู้ชุมนุมแปลกปลอมแฝงเข้าไปก่อความวุ่นวายนั้น สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใคร
โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะด าเนินการให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้
ชุมนุมหลายกลุ่ม อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือผู้ชุมนุมว่า สามารถชุมนุมได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญที่สุด พร้อมขอยืนยันว่าไม่ใช่การเตรียมการเพ่ือการสลายการชุมนุม 
เพียงแต่เจ้าหน้าที่ต้องมีการเตรียมแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น
ตามหลักสากลตามหลักสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม โดยใช้ก าลังพลของต ารวจเป็นหลักในการดูแลผู้ชุมนุม  
และสถานที่ชุมนุม โดยเน้นการชี้แจงท าความเข้าใจให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎของหลักกฎหมาย และเป็นไป 
ตามหลักสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ทั้งนี้ การชุมนุมต้องไปด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธ  
อยู่ในกรอบของกฎหมาย เพ่ือลดผลกระทบทั้งต่อผู้ร่วมชุมนุมและประชาชนทั่วไปด้วย   
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       ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป 
   ๑.๒.๑. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ นายมานพ  
คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบใน
กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้แผนงานหรือโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ปัจจุบันแนวโน้มการระบาดของโรคในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จ านวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
สามารถด าเนินการไปได้ แต่ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด  และเศรษฐกิจของประเทศ 
มีแนวโน้มการหดตัวลงตามเศรษฐกิจโลกปัญหาความเป็นอยู่ของภาคประชาชนด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ
ประชาชนในประเทศยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าครัวเรือนในภูมิภาคต่าง ๆ 
ซึ่งจากผลสรุปข้อมูลด้านพลังงานทั่วประเทศของกระทรวงพลังงานปี ๒๕๖๒ พบว่ามีจ านวนครัวเรือน 
ทั่วประเทศที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มากถึง ๘๕ ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในกรอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศในด้านต่าง ๆ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการที่จะจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  เพ่ือน ามาใช้ใน 
การจัดท าโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งหากรัฐบาลสามารถด าเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครบ 
ทุกภูมิภาคได้ ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้จากความจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ที่จะมีขึ้นตามมาในอนาคต ภายหลังจากที่ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนแล้ว ในด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชน จะสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสร้างวิสาหกิจชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง 
ได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามถึง
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งหากมีโครงการ
ดังกล่าวแล้ว รัฐบาลจะสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคด้านการขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยเร่งด่วนได้หรือไม่ 
   พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่า  
การขยายเขตบริการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนั้น เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล
ที่จะเร่งด าเนินการด้านไฟฟ้าให้พ่ีน้องประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ในแต่ละปีจะมีผู้ใช้รายใหม่เพ่ิมขึ้น  
จึงได้มีการท าแผนงานโครงการเพ่ือรองรับในระยะยาว คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๘ โดยจะเร่งขยายให้
ครบถ้วนตามแผน ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาการเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่หวงห้าม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
กฎหมายเพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปักเสาไฟฟ้าได้ โดยท าตามขั้นตอน EIA  และ EEA เพ่ือป้องกัน
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าครบถ้วนแล้ว ส่วนปัญหาอุปสรรค 
ด้านพ้ืนที่นั้น รัฐบาลก าลังด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดต่าง ๆ และแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการขยายการใช้ไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างครบถ้วนทุกพ้ืนที่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
การใช้ไฟฟ้าได้อย่างเท่าเทียมกัน และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะมีไฟฟ้าใช้ในทุกพ้ืนที่อย่างแน่นอน ขณะนี้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าลังเร่งด าเนินการ และรัฐบาลจะบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการในพ้ืนที่ 
ที่ยังมีปัญหาในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาอาหาร VEGAN เพื่อการส่งออก นายองอาจ  
คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   - นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เนื่องจาก
รัฐมนตรีฯ ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนตอบกระทู้ไปในการประชุมครั้งถัดไป 
   ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการยกเลิกการใช้สารพาราควอต นายสัมฤทธิ์  
แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เนื่องด้วยคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤตจิกายน ๒๕๖๒  
ให้มีการประกาศให้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยมีผลห้ามใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และได้มอบหมายให้ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่จัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเป็ นที่ยอมรับของ
เกษตรกรมาใช้แทนสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามใช้ 
สารดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่มีการจัดหาสารอ่ืนเข้ามาทดแทน 
ตามนโยบาย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยได้รับความเดือดร้อนโดยตรง  เนื่องจาก 
ไม่สามารถใช้สารอ่ืนในการก าจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลผลิตและรายได้ จึงขอเรียนถามว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีการด าเนินการจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพดี  มี เพียงพอ  
และเป็ นที่ ยอมรับของเกษตรกรมาใช้ แทนสารพาร าควอตถึงขั้นตอนใด มีความคืบหน้ าอย่ างไร  
ซึ่งจากกรณีศึกษามีบางประเทศได้ประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอตในการก าจัดศัตรูพืช  ซึ่งผลของ 
การยกเลิกดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร จากนั้น จึงได้มีการประกาศ
ให้กลับมาใช้สารพารควอตอีกครั้ง หากในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้  ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จะมีมาตรการในการด าเนินการอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยซึ่งได้รับกระทบอย่างยิ่งจากประกาศนี ้ 
   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้น าสารไดยูรอน อะทราซีน กลูโคซิเนต มาใช้ทดแทน 
สารพาราควอตในกลุ่มมันส าปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ส่วนกลุ่มยางพารา ไม้ผล และปาล์ม ใช้ไกลโฟเซต  
หรือกลูโฟซิเนต ใช้ทดแทนสารพาราควอต และได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาวิธีการน า
สารที่ราคาถูกมาทดแทน และมอบหมายให้กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรหา เครื่องมือ เช่น รถตัดหญ้า  
และรถไถนา เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้น ามาใช้ฆ่าหญ้าแทนสารพาราควอต 
เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้สารเคมีในการฆ่าหญ้า และเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน 
ส าหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร การยกเลิกการใช้สารพาราควอต ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึ งได้ให้กรมวิชาการเกษตรไป
พิจารณาศึกษาและก าหนดว่าจะสามารถน าพืชชนิดใดมาใช้ทดแทนได้บ้าง ตลอดจนจัดการฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรผู้ที่จะใช้สารเคมีดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งผู้ใช้และผู้ขาย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก าลังหาวิธีการในการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและในขณะเดียวกันก็ต้องห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญด้วย 
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   ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างแก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างเท่าเทียม ไม่ลักลั่น โดยไม่เหมารวมว่าโรงเรียนเอกชน 
นอกระบบนั้นมุ่งแสวงหาก าไร นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   จากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ระบุให้มี 
การลดหย่อนภาษีร้อยละ ๙๐ ให้แก่โรงเรียนเอกชน แต่จะลดให้เฉพาะโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียน
เอกชนนอกระบบประเภทปอเนาะ ตาฎีกา และสอนศาสนาเท่านั้น แต่ไม่รวมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  
อีก ๔ ประเภทที่เหลือ ได้แก่ วิชาชีพ วิชาการ ศิลปะและกีฬา และสร้างเสริมทักษะชีวิต ซึ่งมีความไม่เป็นธรรม 
และเกิดความลักลั่นเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงว่า โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภท วิชาชีพ วิชาการ ศิลปะและกีฬา และสร้างเสริมทักษะชีวิตนั้น เป็นการประกอบธุรกิจที่มุ่งแสวงหา  
ผลก าไร จึงไม่มีความจ าเป็นในการลดภาษี ข้ออ้างดังกล่าวนี้ เป็นข้ออ้างในการตัดความช่วยเหลือแก่ โรงเรียน
เอกชนนอกระบบเป็นจ านวนมาก อย่างไม่มีความสมเหตุสมผล ไม่ได้ค านึงถึงบทบาทส าคัญทางสังคมในการ
พัฒนาคนของโรงเรียนเอกชนแต่อย่างใด หากจะยกเอาประเด็นของ "การมุ่งแสวงหาก าไร" มาใช้เป็นข้ออ้าง  
ในการตัดรอนความช่วยเหลือด้านภาษีแก่โรงเรียนเอกชนจ านวนหนึ่งนั้น เหตุใดการพิจารณาลดหย่อนภาษี  
จึงไม่น าเอาผลประกอบการของโรงเรียนเอกชนในแต่ละแห่ง มาพิจารณาร่วมด้วย ฉะนั้น การลดหย่อนภาษี
จากพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ก่อให้เกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติ
เป็นอย่างมากโดยที่ไม่อาจอธิบายให้สังคมเข้าใจได้ อย่างกรณีของโรงเรียนนานาชาติ แม้ว่าจะเป็นโรงเรียน 
ในระบบ แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการ ก็จะพบว่ามีก าไรจากการประกอบกิจการมหาศาล ถือเป็น
กิจการที่มุ่งแสวงหาก าไรอย่างชัดเจน แต่ก็ได้รับการลดหย่อนภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง จากพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ ในขณะที่โรงเรียนฝึกอาชีพต่าง ๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริมทักษะใหม่ (Reskill และ Upskill) 
ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีทักษะวิชาชีพที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูป
ประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ กลับไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีแต่อย่างใดจากการประ เมินพบว่า  
โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับการลดหย่อนภาษีที่ดิน จะต้องจ่ายภาษีที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สูงกว่า 
ภาษีที่ดินที่จ่ายในปี ๒๕๖๒ เป็นจ านวนมาก ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่พบว่า 
จ่ายภาษีที่ดินลดลง หากกระทวงศึกษาธิการไม่มีมาตรการใด ๆ ออกมาช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
อย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที เท่ากับว่ากระทรวงศึกษาธิการก าลังปล่อยให้ความลักลั่นของภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กดดันให้โรงเรียนเอกชน 
นอกระบบเลิกกิจการและขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับนายทุน เพ่ือน าไปท าประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
ซึ่งจะเกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่งกับระบบการศึกษา การพัฒนาเยาวชนและการเสริมสร้างทักษะของ
พลเมืองเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ 
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม  
และสนับสนุนให้ การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล" จึ งขอเรียนถามว่า 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการช่วยเหลือด้านภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ประเภทวิชาการ ศิลปะและกีฬา และสร้างเสริมทักษะชีวิต อย่างไร ทั้ ง ๆ ที่ โรงเรียนเหล่านี้ ไม่ได้มี 
ผลประกอบการเป็นจ านวนมาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติที่มีผลประกอบการจ านวนมหาศาล  
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แต่ ในขณ ะที่ โรงเรียน เอกชนนอกระบบเหล่ านี้  กลับต้องมีการจ่ ายภาษีที่ ดิ น เพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเยียวยาในระยะสั้นอย่างไร เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบเหล่านี้  
ยังคงสามารถด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการพัฒนาคนต่อไป โดยที่ไม่ต้องมีการเลิกกิจการ
และขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ให้แก่นายทุน  
   นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบตลอดมา ซึ่งโรงเรียน 
นอกระบบได้มุ่งเน้นให้การส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  
ในด้านการลงทุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของโรงเรียนเอกชนทั้งนอกระบบและในระบบตลอดมา โรงเรียนนอกระบบนั้นมีรูปแบบการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้รอบด้าน เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้  
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกาภาษีที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก าหนดให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ส าหรับโรงเรียน
เอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบบางประเภท เพ่ือให้ เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็น  
ทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ยังมีโรงเรียน ๔ ประเภทที่สมาชิกฯ ได้สอบถามและได้ให้ข้อสังเกต คือ ประเภท
ศิลปะกีฬา ประเภทวิชาชีพ ประเภทวิชาการ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ยังไม่ได้ลดภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ให้เป็นแบบเดียวกับโรงเรียนนอกระบบอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับโรงเรียนนอก
ระบบทุกพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเน้นเรื่องของการรับ
ฟังปัญหาเป็นส าคัญ พร้อมได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาต่าง ๆ ด้วย เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด-19 ขึ้น ส านักงานการส่งเสริมการศึกษาได้ให้ความส าคัญในการรับฟังปัญหา ตลอดจนได้มีการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพ่ือพิจารณาปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้  จากกรณีปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าด้านการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการช่วยเหลือ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีอย่างเท่าเทียม โดยได้ท าหนังสือไปยัง
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอให้พิจารณาช่วยเหลือโรงเรียน
เอกชนนอกระบบเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ  ๙๐ โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น
ว่า ค่าใช้จ่ายในด้านภาษีเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการจัดการศึกษา ท าให้ค่าธรรมเนียมในการเรียนสูงขึ้น  
จะเป็นภาระของประชาชน เห็นสมควรส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้แก่เยาวชน  
และช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภทให้ได้รับความเสมอภาคกันในด้านการบริหารการศึกษา  
ซึ่งได้มีการติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลได้รับฟังและได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บางประเภท โดยลดอัตราภาษีร้อยละ ๙๐ ของอัตราภาษีที่ค านวณได้ประจ าปีภาษี พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน จากการใช้ประโยชน์จากการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย  
ดังนั้น โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภทจึงได้รับการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา  
ร้อยละ ๙๐ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้ให้ความส าคัญ น าเสนอต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือในส่วนต่อไป 
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   ๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้าง 
บนแนวสันทรายชายหาดที่ท าให้เกิดการกัดเชาะชายฝั่งทั่วประเทศไทย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุ วัตร์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   - นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ ถาม เนื่องจากรัฐมนตรีฯ ติดภารกิจ จึงได้ เลื่อนการตอบกระทู้ ไป 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
     

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
   ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทาง
สัญจร บริเวณบ้านตองโขบ ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นายนิยม เวชกามา  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง พัฒนาพ้ืนที่บึงกระจับ ต าบลบ้านม่วง อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นาย
นิพนธ์บุญญามณ ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง  
นายนริศ ข านุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ๒ จุด จุดบ้านคันชา  
หมู่ที่ ๕ ต าบลธาตุทอง จุดบ้านงัว หมู่ที่ ๘ ต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นางอนุรักษ์ บุญศล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้บริหารจัดการน้ าเขื่อนล าปาวสู่ พ้ืนที่
เกษตรกรรม ต าบลนาจารย์ ต าบลขมิ้น ต าบลไผ่ ต าบลภูปอ และต าบลกลางหมื่น อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ไม่มี)   
 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 
 

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
   ๕.๑  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน       
ในพ้ืนที่ส่วนบุคคล โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้ เสนอ โดยเป็ นการพิจารณาต่อการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้ งที่  ๑๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   เมื่อผู้ เสนอญัตติ ได้น าเสนอญัตติ เสร็ จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกฯ ได้อภิปราย 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ  
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หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคม  
ในปัจจุบัน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ในการใช้สอยเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ลดปัญหาเรื่อง 
การบริหารพ้ืนที่ระหว่างเอกชนและรัฐ ตลอดจนเปิดโอกาสให้รัฐสามารถเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่จัดสรรที่เอกชน 
ทิ้งร้าง เพ่ือจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่เกิดประโยชน์ และประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ พร้อมทั้งขอให้
คณะกรรมาธิการฯ ที่จะตั้งขึ้นด าเนินการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านในทุกมิติ เพ่ือให้การบริหารจัดการพ้ืนที่
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกทั้งควรให้มีการฝึกอบรมส าหรับ 
ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือบริหารจัดการสภาพปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไข
กฎหมาย เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถเข้ามาบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีปัญหา รวมไปถึง
สามารถเข้าไปบริหารและดูแลพ้ืนที่ของบ้านจัดสรรของเอกชนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณให้กรุงเทพมหานครให้สามารถเข้าไปบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรรนั้น เพ่ือให้การบริหาร
จัดการสาธารณประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การบริหารจัดการถนน ไฟฟ้า ประปา และ
การบริหารจัดขยะ ควรมีมาตรฐาน เพ่ือช่วยพัฒนาพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน และเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน อีกทั้งควรสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่สาธารณะ และสร้างการบริการสาธารณะที่ดี 
   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปญัตติ
เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๓๙ คน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๘ ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาพิจารณา
จ านวน ๙๐ วัน 
 

   จากนั้น ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา 
(การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู) เป็นเรื่องท านองเดียวกัน จ านวน ๑๐ ญัตติ ให้น ามาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู) โดย  
นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน เป็นผู้เสนอ 
   ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาหนี้สินครู โดย นายส าลี รักสุทธี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้ เป็นระบบอย่างยั่งยืน  โดย  
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการบริหารจัดการหนี้สินครู โดย นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
เป็นผู้เสนอ 
   ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดย นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้เสนอ 



- ๑๐ - 

 

   ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายสฤษดิ์  
บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน  โดย นายณัฐวุฒิ  
ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
   ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดย นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังธรรมใหม่  
เป็นผู้เสนอ 
   ๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
   ๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขบรรเทาปัญหาหนี้สินของครูเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยสนับสนุนให้มี 
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครู ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นโยบาย
ของรัฐเอ้ือให้ครูเป็นหนี้ เช่น โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่กู้ง่าย และพ่วงด้วยการต้องท าประกันชีวิต  
รวมไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งเป็นระบบการเงินที่เปิดช่องให้ครูเป็นหนี้ จึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาหนี้ของครู
เชิงโครงสร้างด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ให้เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ในอัตราต่ า  
พักช าระหนี้ และก าหนดกรอบเงินกู้ไม่ให้มากเกินไป ซึ่งอาจก าหนดกรอบระยะเวลาในการใช้หนี้ไม่ให้ 
มีระยะเวลายาวเกินไปและไม่จ าเป็นต้องซื้อประกันชีวิต เนื่องจากจะก่อให้เกิดการสร้างหนี้ที่ เพ่ิมขึ้น  
เพราะต้องไปกู้นอกระบบ เพ่ือหาเงินมาซื้อประกัน และหากไม่ซื้อก็จะไม่สามารถกู้เงินได้ รวมทั้งควรหาแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยถูก เช่น ธนาคารครู เพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ส าหรับครู ป้องกันการเกิดหนี้เสีย เนื่องจากอาชีพครู
เปรียบเสมือนเป็นเรือที่ต้องพาเด็กนักเรียนไปให้ถึงฝั่ง หากเรือต้องพบกับซากหิน คือการเป็นหนี้ ย่อมจะส่งผล
ต่อการโดยสารของผู้โดยสารคือ เด็กที่เป็นเยาวชนของชาติ หากครูเป็นหนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
และระบบการศึกษาของเด็ก เพราะจะไม่มีสมาธิในการสอนเด็ก ไม่มีขวัญและก าลังใจในการท างาน เนื่องจาก
ความเครียดจากปัญหาส่วนตัว และหนี้บางส่วนของครูเกิดขึ้นเพราะถูกเอาเปรียบ มีการทุจริตในระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ปัญหาหนี้ของครูจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้ครู 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหน้าที่สั่ งสอนและให้ความรู้แก่เด็กต่อไป ทั้งนี้ หากแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ 
ย่อมจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอ่ืน ๆ ต่อไป นอกจากนี้  ควรปรับปรุงโครงสร้างสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูให้มีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส คิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เอ้ืออ านวยต่อการลดปัญหา
หนี้สินให้กับครูในระยะยาว คือ ต้องปรับระบบเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนให้ เท่าเทียมกัน รวมถึงการจัดสวัสดิการให้กับครูให้มี 
ความเหมาะสม มีบ้านพักครูส าหรับครูบรรจุใหม่ ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย จัดตั้งงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการการจัดสรรอัตราครูและบุคลากรอ่ืนให้เพียงพอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน 
ให้พอเพียง และคืนระบบความก้าวหน้าในวิทยฐานะครู คืนสิทธิการรับการประเมินตามระยะเวลาที่เป็นธรรม  



- ๑๑ - 

 

ปรับระบบการเลื่อนเงินเดือนให้ เป็นธรรม ตลอดจนขจัดการทุจริตประพฤตมิชอบในวงการศึกษา  
และปรับโครงสร้างหนี้สินให้กับครู โดยการสร้างรายไดแ้ละลดรายจ่ายให้กับอาชีพครู 
   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๒๐   น. 
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